

ANG MAITUTURING NA WASTONG EDAD AY MAGIGING 18 ANYOS

Ang Wastong Edad ay, ① Edad na ang mamamayan ay maaari nang makipag kontrata mag-isa,

At ibig sabihin rin na ② hindi na hahanapan ng pahintulot ng mga magulang

Simula ika-1 ng Abril, 2022,
ang Wastong Edad na dating 20 anyos ay ibaba sa 18 anyos.



Nasa edad na 18 anyos pataas hanggang 20 anyos
(Isinilang simula Abril 2, 2022 ~Abril 1, 2004)



Maituturing na nasa wastong edad pagdating ng Abril ng petsa Abril 1, 2022

Ang isinilang pagkaraan ng Abril 2, 2004



Maituturing na nasa wastong edad pagdating ng ika 18 anyos na kaarawan

Ano ang mga pagbabago ?

Ang limit ng edad para sa “Menor de edad • Tunay na anak ngunit hindi kasa” na baguhang papasok sa Japan na may Status of Residence na “Long-term Resident” o sa pag aplay ng status of residence na “Long-term resident” ay nabago, ang dating limit ng edad na 20 anyos pababa ay naging 18 anyos pababa.

Ang taong may iba pang nasyonalidad at kailangang pumili ng isang nasyonalidad lamang na dati ay bagong mag 20 anyos ay naging bago mag 18 anyos.



(※Sa edad na lagpas 18 anyos at nagkaroon ng marami o iba pang nasyonalidad, sa sa loob ng 2 taon simula sa araw na ito ay kailanganga pumili ng isa lamang na nasyonalidad)

Ang edad ng bata na kinilala ng Hapon bilang sariling anak na maaaring mag aplay ng nasyonalidad na Hapon na dati ay 20 anyos ay naging 18 anyos.



Ang edad na maaaring mag aplay ng Naturalization na dating 20 anyos pataas ay naging 18 anyos pataas.

Pag abot ng edad ng 18 anyo, ay hindi na hahanapan ng pahintulot ng magulang sa pagbili ng mobile phone, pag renta ng bahay, pag aplay ng credit card o pagkuha ng car loan at iba pa.

Ang pagpapalit ng kasarian ay pahihintulutan ng korte pagdating sa edad na 18 anyos.

Ang edad ng babae na maaari nang magpakasal na dating 16 anyos ay naging 18 anyos. Kaya ang edad ng babae at lalake para magpakasal ay naging parehong 18 anyos. (※Ang Babaeng lagpas na ng 16 anyos sa petsang Abril 1, 2022 ay maaaring magpakasal sa edad na 18 anyos.)



注意

Bumaba man ang edad ng Wastong edad, ang pag inom ng alak ay mananatiling simula 20 anyos.



Pag inom ng alak, paninigarilyo

Paglalaro ng karera (karera ng kabayo, bisikleta, motor o sasakyan, motor boat at iba pa)

Pag enrol sa National Pension

Kontak (May bayad ang pagtawag sa telepono ngunit libre ang konsultasyon)



Pagka abot ng 18 anyos, maaari nang pumirma ng anomang kontrata na hindi na kailangan ang pahintulot ng magulang at hindi na ito maituturing na menor de edad kaya may posibilidad na gamitin ito ng mga masama ang intensyon sa kapwa kaya mag ingat na mabuti upang hindi mabiktima ng mga manloloko lalo na kung may bibilbing bagay. Kung sakaling nadamay sa gulo o nabiktima ng mga manloloko, huwag mag atubiling kumontak sa :

Hokkaido Consumer Affairs Center 050-7505-0999

[Lunes~Biyernes] 9 : 00~16 : 30 ※Wikang Hapon lamang. Kung kailangan ng interpretasyon sa oras ng pag kontak, tumawag lamang po sa Hokkaido Foreign Resident Support Center

Para sa nababahala o may suliranin ukol sa legal na bagay: **Hoterasu (May serbisyo sa iba-ibang Wika) 0570-078377 [Lunes~Biyernes] 9 : 00~17 : 00**

Para sa Konsultasyon ukol sa Status of Residence: **Foreign Residents Support Center (FRESC) 0570-011000 [Lunes~Biyernes] 9 : 00~17 : 00**

Para sa Konsultasyon ukol sa Nasyonalidad : **Legal Affairs Bureau o Regional Legal Affairs Bureau na ang iyong tinitirahan ay sakop ng jurisdiction nito.**